



คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
ที่ ๗๒๕ /๒๕๖๐

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ด่วนที่สุด ที่ ทส
๑๖๒๑.๑/ว ๖๐๔๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
(ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ กิจกรรมจัดการ
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ส่งสำเนาหนังสือสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส
๑๖๐๓.๑/๓๔๓/๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
(ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐาน ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักจัดการ
ที่ดินป่าไม้ กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทางทั้งสิ้น
๒๓ กิโลเมตร โดยเบิกจ่ายตามแผนงานพื้นฐาน ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักจัดการ
ที่ดินป่าไม้ กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการ
ตามแนวทางและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
แผนงานที่กำหนด จึงให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายวีระ วรธงไชย	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	หัวหน้าสายปฏิบัติงาน
๒. นายสุเมธ พิณจชัย	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	ประจำสายปฏิบัติงาน
๓. นางขวัญลักษณ์ ปัญญาภูมิสถิตย์	พนักงานธุรการ ส ๔	ประจำสายปฏิบัติงาน
๔. นางอภิญา สุนจันทร์	นักวิชาการเผยแพร่	ประจำสายปฏิบัติงาน
๕. นายวัชรพล พาณิชย์	ช่างสำรวจ	ประจำสายปฏิบัติงาน

/การปฏิบัติงาน...

การปฏิบัติงาน ให้ทำการฝังหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามแนวทางการสำรวจรังวัด จัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวในพื้นที่เป้าหมายให้แล้วเสร็จ โดยถือปฏิบัติและดำเนินการ ตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ให้จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝังหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้รีบรายงานโดยมิชักช้า เมื่อการปฏิบัติงานภาคสนามเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ นป.๑) รายงานพิกัดฉลาก (แบบ นป.๒) พร้อมแผ่นซีดีข้อมูลพิกัดฉลากและอื่นๆ ตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนดและให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยจัดส่งกรมป่าไม้ ๑ ชุด และเก็บไว้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ๑ ชุด

ทั้งนี้ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ให้ใช้รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน คร ๖๑๐๖ กทม.

คร ๖๑๒๓ กทม. พ ๙๐๔๕ นม. และ พ ๘๔๐๑ นม. และรถยนต์ราชการอื่นๆ ตลอดจนสามารถขออนุญาตจ้างเหมายานพาหนะ หรือรถยนต์ส่วนตัวตามความจำเป็นอย่างประหยัด สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่กรมป่าไม้กำหนด โดยให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากแผนงานพื้นฐาน ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้ กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายยรรยง กางการ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
แล้วรายงานผลการดำเนินการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แจ้งว่าในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม กรมป่าไม้ จำนวน ๒ ยุทธศาสตร์
โดยที่ประชุมเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมคนกรมป่าไม้ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์ที่ ๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลாதงสังคมเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

กิจกรรม/โครงการที่ ๒.๒ โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้เพื่อสร้างกระแสสังคม
คนกรมป่าไม้ที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป้าหมาย: ๕ รายการ/ช่องทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ X ๖๓๐ ๖๖๖

กลยุทธ์ที่ ๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

กิจกรรม/โครงการที่ ๓.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการต้านทุจริต
เป้าหมาย: ๕ โครงการ/หัวข้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

กลยุทธ์ที่ ๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

กิจกรรม/โครงการที่ ๔.๑ โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต เป้าหมาย: ๕ รายการ/ช่องทาง/หัวข้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ ✓ ก.๖๖๖๖๖๖๖

กิจกรรม/โครงการที่ ๔.๒ สร้างชุมชนคนกรมป่าไม้เฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
เป้าหมาย: ๕ รายการ/ช่องทาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ X ๔

๓๑ เม ๖๔๖ ๖๓๖ ๖๖๖ ๖๖๖

ยุทธศาสตร์...